



ค่าที่สด

บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ 240
วันที่ 29 ก.พ. 67
เวลา 15:25
<input checked="" type="checkbox"/> วิชาการ <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณ
<input checked="" type="checkbox"/> ทั่วไป <input checked="" type="checkbox"/> สกต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๔๓๒๒-๕๕๕๕๕๕
 ที่ รอ.๕๑๑๒๙.๑/ว.๓๒๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกอง
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมนี้ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
 การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และ
 ข้อปฏิบัติในการเลือกสรร ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดตาม
 ประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้ลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารโครงการ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วัฒนียมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร
(แนบท้ายประกาศ อบจ.รจ ลงวันที่ ๒๕/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการบริหารโครงการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑-๐๑	นายสนอง ตลประสิทธิ์	

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดังนี้

๑. **สอบสัมภาษณ์** ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒. **ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง** ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องปฏิบัติตาม
วิธีการเลือกสรรอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑ การเลือกสรรจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสรรหา และให้ผู้
เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการตามที่กำหนดไว้

๒.๒ ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๒.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

๒.๒.๒ นำบัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อเข้ารับการ
การเลือกสรร หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
สอบก็ได้

๒.๒.๓ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๒.๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

.....